



28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ



วารสาร สอ.จพ.

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 Line@ : @kmutnbcoop

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ



วันที่ 28 กรกฎาคม นับเป็นวันมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ เเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา

ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยโดยมิได้ย่อท้อ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติส่วนพระองค์ ทั้งในด้านความมั่นคงของประเทศ ด้านสังคมสงเคราะห์ การศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม การแพทย์และสาธารณสุข การทหาร การบิน การต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและประชาชนคนไทยทั้งปวง ดังพระราชดำรัสในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณในการพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ในการสถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ความว่า



“ข้าพเจ้าผู้เป็นสยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ด้วยชีวิต จะจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง โดยเต็มกำลังสติปัญญา ความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูรณ์ ของประเทศไทย จนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่”

พระองค์ทรงมีพระราชปรารภให้บ้านเมืองไทยเป็น “บ้านแสนสุข” ประชาชนชาวไทยมีความสุขความเจริญ ทั่วหน้า ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณในอันที่จะทรงชี้แนะพระราชทานแนวทางแห่งความสุข ดังวิธีการพระราชทาน ที่ปรากฏ ในพระราชหัตถเลขาซึ่งได้เชิญมาตีพิมพ์บนปกหนังสือสวดมนต์ 28 กรกฎาคม 2560 ว่า

“ความสุขในตัวเริ่มจากใจ และทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ส่วนรวมของตนเอง
 สุขในการบำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข
 สุขในการเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น
 สุขในการให้ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ ให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข
 สุขในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และปัญญา ในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้ตนเองและผู้อื่น
 การสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ทำให้มีความสงบ มีสติ สมาธิ และปัญญา ตลอดจนเป็นกุศล สิริมงคลต่อทุกคน และจะนำมาสู่ความเจริญและความสุขที่กล่าวมานั้นแล...”

การทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ โดยมีทรงวางเว้นของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมารหลวงวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สะท้อนถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้พสกนิกรประสบแต่ความสุข ดังคำพระปฐมบรมราชโองการ “ขอพระองค์ทรงพระเจริญตลอดกาลนาน”

สวัสดิ์เพื่อนสมาชิก สอ.จพ. ทุกท่าน



เป็นวาระแรกที่ผมได้รับโอกาสมาคุยกับสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านอย่างเป็นทางการ ในวารสาร สอ.จพ. นับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัส โควิด 2019 หรือโควิด-19 เราต้องมาเจอสถานการณ์ระบาดอย่างรุนแรง เริ่มตั้งแต่เมษายน 2563 ซึ่งในขณะที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่น่าไว้วางใจ จนกว่าจะมีการค้นคว้าและผลิตวัคซีนในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สหกรณ์ต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่มากนักน้อย อาทิ Work for Home การหยุดงาน เป็นต้น โดย สอ.จพ. มีการปิดสถานที่ชั่วคราว การปรับเวลาในการให้บริการแก่สมาชิก การจำกัดจำนวนการถอนเงิน เนื่องจากมีข่าวเรื่องของความตื่นกลัว การขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภคและต้องซื้อของกักตุนไว้ที่บ้านให้เพียงพอ สมาชิกมีความยากลำบากในการเดินทางมายื่นกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ รวมถึงการยื่นกู้เงินกู้พิเศษ เนื่องจากสมาชิกบางรายมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ต่างจังหวัด ทำให้กรรมการเงินกู้เดินทางไปประเมินหลักทรัพย์อย่างลำบาก ซึ่งสหกรณ์มีการประชุมและหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

ถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายแล้ว แต่ก็ยังไม่มีความแน่นอนในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าจะกลับมาแพร่ระบาดอีกหรือไม่อย่างไรก็ตามผมในฐานะประธานกรรมการดำเนินการขอขอบคุณกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน ที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์เป็นไปอย่างดีที่สุด และต้องขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่ให้กำลังใจและคำชี้แนะต่าง ๆ เพื่อให้สหกรณ์นำมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

จากการที่สมาชิกได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สหกรณ์มีการประชุมเร่งด่วน และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 อนุมัติ โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19 และโครงการมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เรื่อง ขอพักชำระหนี้เงินต้นรายเดือน (เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือสมาชิก ให้สมาชิกมีเงินไว้ใช้จ่ายในสถานการณ์ดังกล่าว

สำหรับผลประกอบการในปี 2563 มีการประมาณการรายได้ จำนวนเงิน 258,757,000.00 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก ประมาณ 41% และจากการลงทุนภายนอก ประมาณ 59%

ส่วนกรณีของหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สอ.จพ. มีการลงทุนในหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหุ้นกู้รัฐวิสาหกิจและเป็นหุ้นกู้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A สูงกว่าระดับ A- ที่กฎหมายกำหนดให้ลงทุนได้ โดยลงทุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นระยะเวลาประมาณ 9 ปีแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สอ.จพ. ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เฉลี่ยประมาณปีละ 12 ล้านบาท รวมได้รับผลตอบแทนมาแล้วประมาณ 108 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งมีการนัดไต่สวนคำร้อง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ความคืบหน้าอย่างไร สหกรณ์จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์เกียรติ

ประธานกรรมการดำเนินการ



แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและ การรับเล่มรายงานประจำปีของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ขอความร่วมมือจากสมาชิก สหกรณ์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบ ประเมินความพึงพอใจของสมาชิก ที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี 2563 และการรับเล่มรายงาน ประจำปีของสหกรณ์ โดยขอให้ สแกนบาร์โค้ด



การส่งข้อมูลข่าวสารทาง Line@

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ความ เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำรงชีวิตให้มีความ สะดวกสบาย โดยเฉพาะในเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่ปัจจุบันหลายหน่วยงานก็ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ ออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพื่อเพิ่ม ช่องทางการประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงขอเชิญชวน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เพิ่ม Line@ : kmutnbcoop เพื่อ รับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ของสหกรณ์

การสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่

ขณะนี้สหกรณ์กำลังดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบ คัดเลือกเจ้าหน้าที่เงินฝาก จำนวน 1 อัตรา ซึ่งรับสมัครมา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. นั้น สหกรณ์ขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและการ ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.
2. สอบข้อเขียนและการทดสอบการใช้ คอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ใน วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
4. สอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
5. ประกาศผล ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.

ขยายเวลาโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในช่วง วิกฤตโรคระบาด COVID-19

ขยายเวลาให้สมาชิกยื่นคำร้องโครงการเงินกู้เพื่อ ช่วยเหลือสมาชิกในช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19 เพิ่ม (ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563) โดย มีระยะเวลาการชำระหนี้ 5 เดือน (สิงหาคม-ธันวาคม 2563)

การขอพักชำระหนี้เงินต้นรายเดือน (เงินกู้สามัญและเงิน กู้พิเศษ)

สมาชิกที่ยื่นคำร้อง ขอเข้าร่วมโครงการที่ 2 มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ สำหรับสมาชิกที่ได้รับ ผลกระทบจาก COVID-19 เรื่อง ขอพักชำระหนี้เงินต้น รายเดือน (เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ) คณะกรรมการ ดำเนินการได้อนุมัติการพักชำระหนี้เงินต้นบางส่วน ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 80 ราย ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยสหกรณ์จะโอนเงินคืนให้กับสมาชิก ที่พักชำระหนี้ วงดที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของสมาชิก ขอให้สมาชิกทำการตรวจสอบจำนวนเงิน ที่ขอพักชำระหนี้ ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ เคาน์เตอร์สินเชื่อ

โครงการสร้างฝืนเต็มสุข (เพื่อพนักงานพิเศษและ พนักงานจ้างเหมารายปี)

ขยายระยะเวลาโครงการสร้างฝืนเต็มสุข (เพื่อ พนักงานพิเศษและพนักงานจ้างเหมารายปี) ต่ออีก 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

บริการตรวจสอบข้อมูลสถานภาพทางการเงินด้วย ตนเอง ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Website ของ สหกรณ์

สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีรหัสผ่าน สามารถยื่นคำร้อง ขอรับรหัสผ่านและมารับหนังสือด้วยตนเอง ภายใน 7 วัน ทำการ (ภายหลังยื่นคำร้อง) ณ สำนักงานสหกรณ์ กรณี สมาชิกเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว และลืมรหัสผ่าน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับรหัสผ่านใหม่ โดยใช้ระยะเวลา ในการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านไม่น้อยกว่า 3 วัน และ สมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียม 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เริ่มเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป



สมาคมพัฒนาธุรกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

มั่นคงสู่
ปีที่ 10



นายสมพล ตันติสันติสม
นายกสมาคมพัฒนาธุรกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

รับ
สมัคร

อายุไม่เกิน
55 ปี

(“ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508 เป็นต้นไป”)

สมัครโดยชำระ:

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท

ค่าสมัคร 40 บาท

ค่าบำรุง 40 บาท

ผู้มีสิทธิ์ได้แก่

1. สมาชิกสามัญ กลุ่มวิชาชีพอื่น
2. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์
3. คู่สมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์
4. คู่สมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์
5. คู่สมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสมทบ สสอค.จากกลุ่มวิชาชีพอื่น

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐ
2. สำเนาบัตรประชาชนของตนเองและของผู้ที่ระบุให้รับเงินสงเคราะห์
3. สำเนาทะเบียนบ้านของตนเองและของผู้ที่ระบุให้รับเงินสงเคราะห์



รวมเป็นเงิน

4,880 บาท

หมายเหตุ ในปี พ.ศ. 2564 รับสมัครอายุไม่เกิน 50 ปี



สวัสดิการเพื่อสมาชิก สอ.จพ. เท่านั้น



สวัสดิการดี ๆ ที่สหกรณ์มีให้กับสมาชิก เพื่อประโยชน์และรักษาสีทิวทัศน์ของท่านในการขอรับสวัสดิการต่าง ๆ สมาชิกควรทราบเกี่ยวกับสวัสดิการที่พึงจะได้รับ รวมถึงระยะเวลาที่กำหนดในการขอรับสวัสดิการ **หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการรับเงินสวัสดิการ** สมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ppn-scc.com

1. สวัสดิการวันเกิดสมาชิก จ่ายสวัสดิการวันเกิดสมาชิก ให้แก่สมาชิกที่ชำระค่าหุ้นรายเดือน ไม่น้อยกว่า 12 งวด จ่ายเป็นค่าหุ้นให้แก่สมาชิกปีละ 10 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 100 บาท ณ วันสิ้นเดือนที่เกิด

2. สวัสดิการมงคลสมรส จ่ายเงินสวัสดิการมงคลสมรส ให้แก่สมาชิกเป็นเงิน 1,000.00 บาท โดยจ่ายครั้งเดียว ยื่นเอกสารภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนสมรส กรณีที่สมาชิกและคู่สมรสเป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้รับสวัสดิการได้ทั้ง 2 คน

3. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จ่ายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ให้แก่สมาชิก เป็นเงิน 1,000.00 บาท โดยจ่ายครั้งเดียว ยื่นเอกสารภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันคลอดบุตร กรณีที่สมาชิกและคู่สมรสเป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้รับสวัสดิการได้เพียงคนเดียว

4. สวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด สมาชิกที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และต้องชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 36 งวด ยื่นเอกสารภายใน 1 ปี นับแต่วันอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ สหกรณ์จะจ่ายให้สมาชิกที่สมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร รายละ 1,000.00 บาท สมาชิกผู้เป็นโสด รายละ 2,000.00 บาท

5. สวัสดิการเงินสมทบค่าห้องพักผู้ป่วยใน จ่ายเงินสมทบค่าห้องพักผู้ป่วยใน ให้แก่สมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาล คืนละ 500.00 บาท แต่ไม่เกิน 15 วัน ต่อปี ยื่นเอกสารภายใน 1 ปี นับจากวันกลับเข้ามาปฏิบัติงาน

6. สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดาของสมาชิก จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดาของสมาชิก เป็นเงิน 3,000.00 บาทต่อศพ โดยจ่ายครั้งเดียว ยื่นเอกสารภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ถึงแก่กรรมต้องมีได้เป็นสมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิก



7. สวัสดิการเพื่อสมทบเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสมาชิกประสบอุทกภัย ว่างภัย อัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่น จ่ายเงินสวัสดิการตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 10,000.00 บาท

สมาชิกที่จะได้รับสวัสดิการต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหรือที่ดิน

8. สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และชำระค่าหุ้นรายเดือนเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 84 งวด สหกรณ์จะจ่ายเงินบำเหน็จสมาชิกจำนวนเงิน 10,000.00 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก ณ วันสิ้นเดือนที่เกิด

9. สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส สมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ยื่นขอรับสิทธิ โดยสหกรณ์ตัดจ่ายจากสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ (ตามข้อ 11) จ่ายปีละ 6,000.00 บาท เป็นระยะเวลา 12 ปี ที่เหลือจ่ายให้แก่ทายาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

10. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรสหรือบุตร สมาชิกจะได้รับวงเงินตั้งแต่ 20,000.00 ถึง 50,000.00 บาท ส่วนคู่สมรสและบุตรอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ จะได้รับวงเงินสงเคราะห์ครึ่งหนึ่งของสมาชิกแต่ไม่เกิน 15,000.00 บาท

11. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิตหรือประสบอุบัติเหตุ กรณีสมาชิกเสียชีวิตทั่วไป ได้รับเงินสวัสดิการ 75,000 บาท ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จะได้รับเงิน 100,000 บาท

12. สวัสดิการเงินกู้ ให้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิกที่เป็นหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ ที่ถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจนต้องออกจากงาน โดยให้จ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้คงเหลือแต่ไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

13. สวัสดิการเงินสะสม ร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้นสะสมตามจำนวนปี แต่ไม่เกิน 60,000 บาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม



ผลการดำเนินงาน สอ.จพ.

หน่วย : บาท

ณ วันที่	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563
1. จำนวนสมาชิก	3,004	3,060
1.1 สมาชิก (คน)	2,863	2,916
1.2 สมาชิกสมทบ (ราย)	141	144
2. สินทรัพย์	5,777,130,004.70	6,122,777,008.55
2.1 เงินให้สมาชิกกู้	1,854,299,310.42	1,896,865,295.67
2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้	934,398,723.07	777,791,013.37
2.3 เงินลงทุน	2,963,029,395.83	3,422,663,291.12
2.3.1 เงินสด / เงินฝากธนาคาร	75,920,209.08	193,474,865.64
2.3.2 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว	1,929,176,563.98	2,102,179,573.98
2.3.3 เงินฝาก ขสอ. / สหกรณ์อื่น	957,932,622.77	1,127,008,851.50
2.4 สินทรัพย์อื่น	25,402,575.38	25,457,408.39
3. หนี้สินรวม	4,250,855,625.06	4,574,219,128.26
3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก / สหกรณ์อื่น	3,531,767,012.07	3,635,754,267.31
3.2 เงินกู้ตัวสัญญาใช้เงิน	715,000,000.00	935,000,000.00
3.3 หนี้สินอื่น	4,088,612.99	3,464,860.95
4. ทูนของสหกรณ์	1,526,274,379.64	1,548,557,880.29
4.1 ทูนเรือนหุ้น	1,303,571,530.00	1,373,361,660.00
4.2 ทูนสำรอง	118,862,278.91	129,545,097.45
4.3 ทูนสะสมและอื่น ๆ	13,445,382.14	15,948,266.87
4.4 กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น	11,990,757.95	11,990,757.95
4.5 กำไรสุทธิ	102,385,946.54	41,693,613.92
5. รายได้	241,869,375.48	109,670,390.10
5.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้	99,266,691.75	50,634,910.50
5.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้	49,370,800.46	17,251,037.20
5.3 รายได้จากการลงทุน	92,792,932.43	41,586,106.98
5.4 รายได้อื่น	438,950.84	198,335.42
6. ค่าใช้จ่าย	139,483,428.94	67,976,776.18
6.1 ดอกเบี้ยจ่าย	121,174,653.66	59,846,591.54
6.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	18,308,775.28	8,130,184.64



อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สอ.จพ.

เงินฝาก	ร้อยละต่อปี
ออมทรัพย์	1.00
ออมทรัพย์ (พิเศษ)	
10,000 บาท	2.70
5,000,001 บาท	2.85
10,000,001 บาท	3.00
ประจำ 12 เดือน	2.50
ประจำ 6 เดือน	2.50
ประจำ 3 เดือน	2.50
ประจำ 1 เดือน	2.50
ประจำ 7 วัน	2.50
ประจำ 1 วัน	2.50
ประจำ 30 วัน	2.50
ประจำ 60 วัน	2.50
ประจำ 90 วัน	2.50
ประจำ 120 วัน	2.50
ประจำ 150 วัน	2.50
ประจำ 180 วัน	2.50
ประจำ 210 วัน	2.50
ประจำ 240 วัน	2.50
ประจำ 270 วัน	2.50
ประจำ 300 วัน	2.50
ประจำ 330 วัน	2.50
ประจำ 360 วัน	2.50
ประจำ 390 วัน	2.50
ประจำ 420 วัน	2.50
ประจำ 450 วัน	2.50
ประจำ 480 วัน	2.50
ประจำ 510 วัน	2.50
ประจำ 540 วัน	2.50
ประจำ 570 วัน	2.50
ประจำ 600 วัน	2.50
ประจำ 630 วัน	2.50
ประจำ 660 วัน	2.50
ประจำ 690 วัน	2.50
ประจำ 720 วัน	2.50
ประจำ 750 วัน	2.50
ประจำ 780 วัน	2.50
ประจำ 810 วัน	2.50
ประจำ 840 วัน	2.50
ประจำ 870 วัน	2.50
ประจำ 900 วัน	2.50
ประจำ 930 วัน	2.50
ประจำ 960 วัน	2.50
ประจำ 990 วัน	2.50
ประจำ 1,020 วัน	2.50
ประจำ 1,050 วัน	2.50
ประจำ 1,080 วัน	2.50
ประจำ 1,110 วัน	2.50
ประจำ 1,140 วัน	2.50
ประจำ 1,170 วัน	2.50
ประจำ 1,200 วัน	2.50
ประจำ 1,230 วัน	2.50
ประจำ 1,260 วัน	2.50
ประจำ 1,290 วัน	2.50
ประจำ 1,320 วัน	2.50
ประจำ 1,350 วัน	2.50
ประจำ 1,380 วัน	2.50
ประจำ 1,410 วัน	2.50
ประจำ 1,440 วัน	2.50
ประจำ 1,470 วัน	2.50
ประจำ 1,500 วัน	2.50
ประจำ 1,530 วัน	2.50
ประจำ 1,560 วัน	2.50
ประจำ 1,590 วัน	2.50
ประจำ 1,620 วัน	2.50
ประจำ 1,650 วัน	2.50
ประจำ 1,680 วัน	2.50
ประจำ 1,710 วัน	2.50
ประจำ 1,740 วัน	2.50
ประจำ 1,770 วัน	2.50
ประจำ 1,800 วัน	2.50
ประจำ 1,830 วัน	2.50
ประจำ 1,860 วัน	2.50
ประจำ 1,890 วัน	2.50
ประจำ 1,920 วัน	2.50
ประจำ 1,950 วัน	2.50
ประจำ 1,980 วัน	2.50
ประจำ 2,010 วัน	2.50
ประจำ 2,040 วัน	2.50
ประจำ 2,070 วัน	2.50
ประจำ 2,100 วัน	2.50
ประจำ 2,130 วัน	2.50
ประจำ 2,160 วัน	2.50
ประจำ 2,190 วัน	2.50
ประจำ 2,220 วัน	2.50
ประจำ 2,250 วัน	2.50
ประจำ 2,280 วัน	2.50
ประจำ 2,310 วัน	2.50
ประจำ 2,340 วัน	2.50
ประจำ 2,370 วัน	2.50
ประจำ 2,400 วัน	2.50
ประจำ 2,430 วัน	2.50
ประจำ 2,460 วัน	2.50
ประจำ 2,490 วัน	2.50
ประจำ 2,520 วัน	2.50
ประจำ 2,550 วัน	2.50
ประจำ 2,580 วัน	2.50
ประจำ 2,610 วัน	2.50
ประจำ 2,640 วัน	2.50
ประจำ 2,670 วัน	2.50
ประจำ 2,700 วัน	2.50
ประจำ 2,730 วัน	2.50
ประจำ 2,760 วัน	2.50
ประจำ 2,790 วัน	2.50
ประจำ 2,820 วัน	2.50
ประจำ 2,850 วัน	2.50
ประจำ 2,880 วัน	2.50
ประจำ 2,910 วัน	2.50
ประจำ 2,940 วัน	2.50
ประจำ 2,970 วัน	2.50
ประจำ 3,000 วัน	2.50
ประจำ 3,030 วัน	2.50
ประจำ 3,060 วัน	2.50



อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สอ.จพ.

เงินกู้	ร้อยละต่อปี
เพื่อเหตุฉุกเฉิน	5.75
สามัญ	5.75
พิเศษ	5.75
เพื่อการเคหะ	5.50
ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน 90%	5.50



ทูนสวัสดิการสมาชิก สอ.จพ. (มกราคม - มิถุนายน 2563)

ที่	ทูนสวัสดิการสมาชิก	จำนวน (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
1	เงินสมทบค่าห้องพัก	89	146,500.00
2	มงคลสมรส	18	18,000.00
3	รับขวัญทายาทใหม่	19	19,000.00
4	ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด	2	4,000.00
5	วันเกิดสมาชิก	1,140	78,000.00
6	สงเคราะห์ศพบิดามารดา	26	
7	ที่อยู่อาศัยประสบ		
	7.1 ว่างภัย	-	-
	7.2 อุทกภัย	-	-
8	บำเหน็จสมาชิก	28	280,000.00
9	เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส	115	690,000.00
10	การศพสมาชิกและคู่สมรส/บุตร	3	150,000.00
11	เสียชีวิตอุบัติเหตุ	3	119,000.00
12	เงินสะสม	3	180,000.00
13	เงินกู้	1	131,893.75
รวมเป็นเงิน			1,186,393.75